



เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ประเทศไทย
เปล่งประกายตลอดซัมเมอร์นี้
ส่วนลด 50% นาน 10 สัปดาห์
เมื่อสมัครสมาชิกรายปี

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

เข้าร่วมเป็นสมาชิกประเภท 12 เดือนกับ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2568 รับส่วนลดค่าสมาชิกครั้งราคา 10 สัปดาห์ เมื่อครบ 10 สัปดาห์นับจากวันเริ่มต้นสมาชิก ราคาสมาชิกภาพแบบมาตรฐานสำหรับประเภทสมาชิกและคลับที่ท่านเลือกจะถูกนำมาใช้ เพื่อให้มีคุณสมบัติตามข้อเสนอ ผู้สมัครต้องทำตามขั้นตอนการสมัครสมาชิกของเวอร์จิ้น แอ็คทีฟให้เสร็จสิ้น ซึ่งรวมถึงการให้รายละเอียดสำหรับชำระเงินแบบหักบัญชีโดยตรง การตอบแบบสอบถามสุขภาพ และการชำระเงินตามสัดส่วน เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ จะใช้ข้อเสนอนี้กับการตัดรอบบิลแรกของสมาชิคนับจากวันที่สถานะสมาชิกเริ่มต้น เพื่อให้สมาชิกได้รับส่วนลดการชำระเงินค่าสมาชิก (หรือค่าธรรมเนียมการพักอายุสมาชิก) 50% จำนวนห้ารอบบิล ข้อเสนอนี้เป็นจำนวนเท่ากับห้า (5) สัปดาห์ของค่าธรรมเนียมสมาชิก หรือค่าธรรมเนียมการพักอายุสมาชิก ตามส่วนเมื่อมีการใช้ส่วนลด การผูกพันขั้นต่ำที่แสดงระหว่างการสมัครจะไม่นับรวมระยะเวลาการเป็นสมาชิกที่ลดราคา ช่วงระยะเวลาผูกพันขั้นต่ำของท่านจะลดลงตามข้อเสนอ ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำของการเป็นสมาชิกจะแตกต่างกันไปตามประเภทของสมาชิก โปรดตรวจสอบค่าใช้จ่ายผูกพันขั้นต่ำได้ที่คลับ ค่าธรรมเนียมการยกเลิกสมาชิกก่อนกำหนดจะถูกนำมาใช้หากสมาชิกยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด 12 เดือน ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสมาชิกประเภทอายุต่ำกว่า 24 ปี หรือไวท์ลิสต์ หรือข้อเสนออื่น ๆ และไม่รวมการฝึกสอนส่วนบุคคล หรือบริการอื่นๆ หากสมาชิกที่สมัครมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ในขณะที่สมัคร พ่อแม่หรือผู้ปกครองจะต้องเข้ามาที่คลับ เพื่อลงนามในสัญญาสมาชิกของเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอนี้สำหรับสมาชิกใหม่ หรืออดีตสมาชิกที่สมาชิกภาพหมดอายุเกินกว่า 30 วันขึ้นไปและมีคุณสมบัติอื่นๆตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ไทยแลนด์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ยกเลิก หรือเพิกถอนข้อเสนอนี้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ประเทศไทย
เปล่งประกายตลอดซัมเมอร์นี้
ส่วนลด 50% นาน 10 สัปดาห์
เมื่อสมัครสมาชิกรายปี

คำชี้แจงการรวบรวม

เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ("เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ" "เรา", "ของเรา" มุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราขอให้อ่านให้ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงชื่อ และรายละเอียดการติดต่อของท่านแก่เรา เพื่อให้เราจะได้สามารถติดต่อท่าน เพื่อจัดการออกกำลังกายฟรีที่สถานออกกำลังกายของเรา และนำท่านเยี่ยมชมคลับและบริการที่เรา มี เพื่อวัตถุประสงค์ในการตลาด และวัตถุประสงค์อื่นที่ระบุเอาไว้ในนโยบายส่วนบุคคลของเรา หากท่านไม่ให้ ข้อมูลดังกล่าว เราอาจไม่สามารถติดต่อท่านเพื่อทำการนัดหมายการเข้าเยี่ยมชม หรือนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานออกกำลังกายและบริการของเรา ได้ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ที่ "เอกสารทางกฎหมาย" www.virginactive.co.th ซึ่งอธิบายวิธีการที่ เก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน วิธีการที่ท่านจะเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทางเรามีอยู่ วิธีการที่ท่านจะติดต่อเพื่อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประเทศของท่าน และวิธีการจัดการกับข้อร้องเรียนดังกล่าว หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือหลักปฏิบัติของเรา โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวของเราโดยใช้รายละเอียดที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราในการใช้สิทธิออกกำลังกายของท่าน ถือว่าท่านยินยอมให้มีการเก็บ รวบรวม ใช้ และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ